



## คำประกาศเกียรติคุณ

นายทศพล ตันติวงษ์

### การจัดการชุมชนบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ)

\*\*\*\*\*

นายทศพล ตันติวงษ์ ประธานกรรมการบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ก่อตั้งโรงงานแปงมัน สำปะหลังที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลทางธุรกิจและรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย ซึ่งความสำเร็จทั้งชีวิต ส่วนตัว ครอบครัว และธุรกิจ ล้วนเกิดจากการมีคุณธรรม ทั้งความบากบั่นพากเพียร ความรับผิดชอบ ความโอปอ อ้อมอารี ซื่อสัตย์ รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและน่าองค์กรด้วยหลัก ธรรมภิบาล ตลอดจนการ เสียสละตนช่วยเหลือชุมชนและสังคม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นนักบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลเชิง บวกต่อเกษตรกรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศ ทั้งยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของ ชาติ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้วิสัยทัศน์และการบริหารงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของนายทศพล ตันติวงษ์ ธุรกิจผลิตและ แปรรูปมันสำปะหลังของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีส่วนแบ่งในตลาดติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของผู้ส่งออกแปงมัน สำปะหลังรายใหญ่ของไทยทั้งตลาดแปงดิบและตลาดแปงมอดิฟายด์ จนปัจจุบันมีพนักงานกว่า ๑,๐๐๐ คน ด้วยมี กำลังการผลิตสูงถึงประมาณ ๑,๔๐๐ ตันต่อวัน รั่ววัตถุดิบมันสำปะหลังจากเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดใกล้เคียงได้ ๕,๐๐๐ ตันต่อวัน แต่ละปีรั่ววัตถุดิบไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ทั้งจากเกษตรกรทั่วไป สหกรณ์การเกษตร ลูกค้านาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และลานมันทั่วไป โดยได้รับการยอมรับว่า มีการค้าขายที่เป็นธรรม ทั้งราคาซื้อขาย ในราคายุติธรรมและช่วยพยุงราคารับซื้อมันสดไม่ให้ผันผวน ใช้ตาชั่งและ เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แปงที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนโยบายการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรด้วยความยุติธรรมแล้ว ยังได้จัดตั้งแผนกชาวไร่สัมพันธ์เพื่อ ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จัดทำแปลงเรียนรู้ เผยแพร่เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามหลักวิชาการ และ ร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสหกรณ์การเกษตร จากการ ดำเนินธุรกิจดังกล่าวช่วยสร้างงานให้คนท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งส่งผลดีต่อคู่ค้า และลูกค้าที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับกิจการ ช่วยดึงเม็ดเงินจากการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ เศรษฐกิจของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลดีตามมา จนกระทั่งปัจจุบันรัฐบาลได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็น

จังหวัดนำร่องของโครงการ KOTAC (Korat Tapioca Model and Korat Cluster) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในห่วงโซ่อุปทาน และช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต

ด้านการบริหารจัดการนายทศพล ตันติวงษ์ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจที่มุ่งให้ความสำคัญกับชาวไร่ ลูกค้า สิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรวม การบริหารจัดการภายในบริษัทเน้นการพัฒนาบุคลากร การควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐาน นายทศพล ตันติวงษ์ เป็นผู้ริเริ่มและประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ เช่น โครงการนำน้ำเสียจากกระบวนการการผลิต ทำเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในบริษัทและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานที่เหลือ โครงการการบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดีเพื่อกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ใหม่ รวมถึงโครงการนำกากมันสำปะหลังมาหมักเป็นแก๊สชีวภาพ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานสะอาดทดแทนน้ำมันเตา ทำให้ลดการใช้พลังงาน มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ช่วยกำจัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่น แผลงและแมลงวันที่รบกวนชุมชนโดยรวม ทำให้เป็นโรงงานต้นแบบให้หน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงาน และนำไปใช้ประโยชน์ การดำเนินงานของบริษัทได้รับมาตรฐานรับรองต่าง ๆ เช่น ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS/TIS 18000:1999, GMP (Good Manufacturing Practice) และ 5S Certificate นอกจากนี้ยังนำบริษัทเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับการยอมรับและเป็นศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ให้แก่องค์กรต่าง ๆ

นายทศพล ตันติวงษ์ มีบทบาทสำคัญในหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค เช่น ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการแปงมันสำปะหลัง สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๓ กรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย กรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ และกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ด้านการศึกษานายทศพล ตันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา และให้ทุนนักศึกษาไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายทศพล ตันติวงษ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ รวมระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี บทบาทสำคัญ คือ การนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอย่าง ลุ่มลึกและกว้างขวาง ทั้งในเชิงการบริหารธุรกิจและการเป็นผู้นำในองค์กรวิชาชีพระดับชาติสู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยผ่านการดำรงตำแหน่งที่กรรมการต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการเงินและทรัพย์สิน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการประจำเทคโนโลยี กรรมการบริหารฟาร์ม มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการนโยบายศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดันงานวิจัยของคณาจารย์ รับนักศึกษาสหกิจศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนมอบเงิน

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนการจัดงานเกษตรสุนารี งานเกษตรแห่งชาติ งานมันสำปะหลัง  
โคราช และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ชัดที่ก่อ  
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติมากมาย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาการจัดการดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ นายทศพล ตันติวงษ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป